



การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา

ในมติ ๑๔.๑ การสร้างเสริมสุขภาพะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19

จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่วงการของระเปียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC การพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาที่กำลังพัฒนาเศรษฐกิจนั้นการพัฒนาที่มีความเจริญ แต่ความเจริญที่มานั้นมาพร้อมกันจะเป็นปัญหามากคือขยะชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องขยะทั้งขยะชุมชนขยะอุตสาหกรรมค่อนข้างมากและมากกว่าจังหวัดอื่นเป็น ๑๐ เท่า เพราะฉะเชิงเทรานั้นไม่ได้มีแต่ขยะของท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว มีขยะชุมชนจาก กทม.เข้ามาด้วยก็เป็นปัญหาหลักอันหนึ่ง ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นก็ปัญหาที่ร้ายแรงมาก เพราะว่าขยะอุตสาหกรรมมีพอสมควร ขณะนี้มีการลักลอบนำขยะจาก กทม. จากภาคตะวันออกไม่ว่าชลบุรีหรือระยอง ตรงนี้เองเป็นปัญหาที่ชาวฉะเชิงเทราตระหนักดีเพราะฉะนั้นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้นำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาและทบทวนจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนได้มีการพูดคุยปัญหานี้มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เราได้ดำเนินการเรื่องขยะเพราะเราตระหนักดีว่าล้นมือจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นปัญหาที่เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายมาก จากอำเภอหนึ่งไปอำเภอหนึ่งตามไปเจอที่พนมสารคามที่เป็นปัญหามากมาย ทั้งที่มีการเฝ้าระวังอย่างดีที่อำเภอพนมสารคาม ขณะนี้เมื่อ ๒ สัปดาห์ที่แล้วไปโผล่ที่สนามชัยเพราะฉะนั้นปัญหาขยะจากท้องถิ่นก็เป็นปัญหามาก โดยเฉพาะขยะอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นการจัดการขยะต่างๆที่พูดถึงนี้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีความเห็นด้วยและชื่นชมที่มีมติขึ้นมา สมัชชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนมติการสร้างเสริมสุขภาพะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด 19 ให้เป็นนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จังหวัดฉะเชิงเทราภายใต้ระเปียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พร้อมดำเนินการให้เป็นรูปธรรมตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย องค์กรต่างๆภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม เพื่อให้เป็นต้นแบบของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทราขอสนับสนุนมติการสร้างเสริมสุขภาพะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด 19 ฉะเชิงเทราขอแสดงพันธะสัญญาว่าจะร่วมขับเคลื่อนมติดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนกว่าเป้าหมายจะบรรลุผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์สูงสุดสู่เมืองแปดริ้วเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔